

Số: *99* /BC-UBND

Hung Yên, ngày *30* tháng *6* năm 2014

BÁO CÁO

Công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014

Sáu tháng đầu năm 2014, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục chịu nhiều khó khăn, thách thức. Song với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng TW, đồng thời với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nên kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm có những bước chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo và tiếp tục có nhiều tiến bộ. Công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động, tổ chức triển khai có hiệu quả cả về bề rộng và chiều sâu; công tác khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2014 của Hội đồng TĐKT Trung ương, Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng và kế hoạch công tác năm 2014 của Hội đồng TĐKT tỉnh. UBND tỉnh Hưng Yên báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2014 như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI ĐUA- KHEN THƯỞNG

I. Công tác tham mưu, chỉ đạo:

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ tiếp tục hướng dẫn các đơn vị trong tỉnh thực hiện tốt Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/ NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Ngày 15/01/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-UBND về việc phân bổ Cờ Thi đua xuất sắc cho các Khối thi đua, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố;

Thực hiện Công văn số 78/BTĐKT-VI ngày 16/01/2014 của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 301/UBND-TĐKT ngày 03/3/2014 gửi Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương về việc tham gia ý kiến xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT;

Ngày 06/3/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 349/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh;

UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 52/TB-UBND ngày 27/3/2014 về việc điều chỉnh đơn vị thuộc Khối Thi đua và phê duyệt kết quả bầu Trưởng Khối thi đua năm 2014 để hoạt động của các Khối thi đua trên địa bàn tỉnh ngày càng có hiệu quả và đi vào nề nếp;

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng văn bản triển khai thực hiện hướng dẫn thi hành pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Thực hiện Quyết định số 1581/QĐ-TTg ngày 09/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014), Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 12 tập thể, 12 cá nhân thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia các hoạt động kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thực hiện Công văn số 815/BNV-TH ngày 13/3/2014 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ ban hành Công văn số 227/SNV-TĐKT ngày 29/4/2014 phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh về việc thực hiện khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh;

Ngoài ra, Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh ban hành các văn bản: Kế hoạch số 04/KH-HĐTĐKT ngày 20/3/2014 thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2014; Hướng dẫn số 11/HD-HĐTĐKT ngày 24/4/2014 về việc tổng kết phong trào thi đua và bình xét khen thưởng ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2013 - 2014.

Thực hiện Công văn số 129/BTĐKT-Vụ III ngày 08/02/2014 của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương về việc giới thiệu điển hình tiên tiến, Hội đồng TĐKT tỉnh đã ban hành Công văn số 08/HĐTĐKT ngày 07/4/2014 về việc lựa chọn, giới thiệu 06 tập thể và 05 cá nhân điển hình tiên tiến gửi Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương.

II. Công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng:

1. Tổ chức phong trào thi đua:

Thực hiện nội dung Giao ước thi đua năm 2014 của các tỉnh đồng bằng Sông Hồng, tỉnh Hưng Yên đã đăng ký các chỉ tiêu thi đua, phấn đấu được Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc năm 2014.

Trong Quý I năm 2014, các Khối thi đua đã xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức phát động phong trào thi đua, ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối; các cấp, các ngành tổ chức ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua, trong đó đã xác định rõ nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể.

2. Công tác tuyên truyền thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT:

Tiếp tục tổ chức chỉ đạo, thực hiện tốt Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 nhằm góp phần quan trọng hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội do Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

Trong thời gian qua, các cơ quan truyền thông, các tổ chức đoàn thể của tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền về Luật TĐKT, các phong trào thi đua, những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt... Qua đó đã góp phần tích cực thúc đẩy các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, tổ chức các phong trào thi đua và đẩy mạnh công tác khen thưởng. Gắn triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*” và phong trào “*Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới*” với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương sao cho thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo tinh thần Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ.

Đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng phát động các phong trào thi đua mới có ý nghĩa thiết thực trong lao động, sản xuất và công tác đi đôi với việc thực hiện chế độ khen thưởng theo quy định của Luật TĐKT và của tỉnh. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, đánh giá và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng.

3. Kết quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”:

Chú trọng phát động các phong trào thi đua một cách thiết thực, hiệu quả; tiếp tục tập trung chỉ đạo có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tập trung nguồn lực, nhân rộng cách làm hay, các điển hình tiên tiến và đẩy mạnh tuyên truyền nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi của địa phương góp phần xây dựng nông thôn ngày càng phát triển.

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TU ngày 10/5/2011 của Tỉnh ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến năm 2015, đến nay tỉnh đã sơ kết 3 năm và bước đầu đạt được những kết quả đáng khích lệ:

- Về công tác tuyên truyền:

Các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương đã tổ chức được gần 400 buổi tập huấn, tuyên truyền cho gần 5.000 lượt cán bộ, hội viên, nhân dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã biên soạn và phát hành hơn 3.000 cuốn tài liệu “Xây dựng nông thôn mới và các văn bản hướng dẫn thi hành” và trên 1.000 cuốn “Sổ tay hướng dẫn xây dựng nông thôn mới” để cấp phát cho cán bộ làm công tác Xây dựng nông thôn mới ở các cấp.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên đưa các nội dung về Xây dựng nông thôn mới làm vào bản tin Thông báo nội bộ hàng tháng.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có nhiều hình thức tuyên truyền với các nội dung như: “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”, “Khu dân cư 3 không”...

Đặc biệt, các cơ quan thông tin đại chúng của tỉnh và của địa phương thường xuyên đưa tin, bài về xây dựng nông thôn mới như: Đài PTTH tỉnh, Báo Hưng Yên mở chuyên trang, chuyên mục và xây dựng kế hoạch hàng tuần, hàng tháng về công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới...

- Về công tác đào tạo, tập huấn:

Ban chỉ đạo tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức được 62 lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới với gần 5.000 lượt người tham dự, gồm: các thành viên BCD, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã, Ban Giám sát và Ban phát triển nông thôn.

Ngoài việc tập huấn của tỉnh, các huyện, thành phố và một số xã còn trích ngân sách của cấp mình để tập huấn về công tác lập quy hoạch, lập đề án xây dựng NTM cho trên 3.000 lượt cán bộ xã, thôn. Hầu hết các huyện, thành phố đã tổ chức cho BCD huyện và các xã đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở các tỉnh bạn để áp dụng vào thực tiễn ở địa phương mình.

- Về xây dựng hạ tầng kinh tế, xã hội:

+ Hệ thống đường giao thông nông thôn:

Nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn được huy động từ nhiều nguồn khác nhau. Qua 3 năm, toàn tỉnh đã huy động hơn 811 tỷ đồng (trong đó: ngân sách TW và tỉnh là 386 tỷ đồng, nguồn vốn đối ứng của cấp huyện, ngân sách xã và nhân dân đóng góp trên 425,2 tỷ đồng) để đầu tư làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, đã làm mới, cải tạo, nâng cấp trên 500km đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng, xây mới được 05 cầu; đường huyện quản lý đã được cứng hóa 100%, đường xã 88%, tuyến đường thôn 87,1%.

Tích cực triển khai thực hiện theo cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn của tỉnh; các huyện, thành phố đã làm mới 157,5 km đường giao thông nông thôn, xóm, đường ra đồng (đạt 62,8% kế hoạch), tổng kinh phí đầu tư khoảng 112,4 tỷ đồng (trong đó: vốn ngân sách các cấp hỗ trợ 57,5 tỷ đồng, vốn nhân dân đóng góp là 54,9 tỷ đồng).

+ Hệ thống lưới điện:

Tổng nguồn vốn huy động đầu tư xây dựng lưới điện nông thôn trên 1.164 tỷ đồng. Đến nay, hệ thống lưới điện cơ bản hoàn chỉnh, phục vụ tốt cho nhu cầu tiêu dùng điện ở nông thôn; đã có 130/145 xã bàn giao lưới điện hạ áp cho ngành điện quản lý, bán điện trực tiếp tới người dân nông thôn.

+ Trường học:

Toàn tỉnh đã đầu tư xây mới được 600 phòng học và mua sắm bàn, ghế, trang thiết bị đồ dùng học tập, với tổng kinh phí 185,7 tỷ đồng, nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất trường học. Đến nay, toàn tỉnh có 236 trường đạt chuẩn quốc gia (trong đó: mầm non 45/175 trường (đạt 25,7%), tiểu học 116/169 trường (đạt 68,6%), THCS 64/169 trường (đạt 37,9%), THPT 11/37 trường (đạt 29,7%)).

+ Cơ sở vật chất văn hóa:

Toàn tỉnh hiện có 45% số xã có nhà văn hóa độc lập; 62% thôn, làng, khu phố có nhà văn hóa độc lập; 22% thôn, làng có nhà văn hóa hoạt động chung với đình làng.

+ Chợ nông thôn:

Tỉnh đã huy động trên 56 tỷ đồng đầu tư xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp 13 chợ nông thôn, trong đó: vốn ngân sách xã là 17 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp và các nguồn vốn khác là 39 tỷ đồng. Tỉnh đã có cơ chế thu hút đầu tư xây dựng một số chợ tương đối hiện đại ở các trung tâm các huyện, thành phố.

- Về phát triển giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường:

+ Về giáo dục: tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 99,4%, tỷ lệ huy động vào lớp 10 THPT đạt 78,6%, tỷ lệ vào học bổ túc THPT đạt 3,1%, học nghề đạt khoảng 3,2%. Tỉnh được công nhận đạt Chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2; chuyển 159 trường mầmnon bán công thành trường công lập.

+ Về y tế: Toàn tỉnh đã đầu tư trên 30 tỷ đồng nâng cấp, xây mới các trạm y tế xã, có 113/145 trạm y tế xã có bác sỹ (đạt 77,9%) và có 29 trạm y tế xã đạt chuẩn; tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm đạt trên 60%.

- Kết quả tổng hợp theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM:

+ Số xã đạt từ 15-16 tiêu chí: 07 xã;

+ Số xã đạt từ 13-14 tiêu chí: 31 xã;

+ Số xã đạt từ 10-12 tiêu chí: 31 xã;

+ Số xã đạt từ 6-9 tiêu chí: 76 xã;

+ Số xã đạt dưới 5 tiêu chí: 0 xã.

5. Kết quả khen thưởng:

5.1. Khen thưởng thường xuyên:

Công tác khen thưởng và bình xét các danh hiệu thi đua được Hội đồng TĐKT tỉnh quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ theo đúng các quy định của Luật Thi đua Khen thưởng, Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ, Thông tư 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ và Quyết định 1967/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 18/11/2011 về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng.

Trong 6 tháng đầu năm, đã thẩm định hồ sơ, đề nghị UBND tỉnh khen thưởng và trình Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định khen

thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, kết quả tính đến ngày 30/6/2014 như sau:

*** Cấp Nhà nước:**

- Huân chương Độc lập hạng Ba: 01 tập thể;
 - Huân chương Lao động hạng Nhất: 02 tập thể;
 - Tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì: 02 cá nhân;
 - Truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (quá trình công hiến): 01 cá nhân;
 - Huân chương Lao động hạng Ba: 06 tập thể, 21 cá nhân;
 - Tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho 02 cá nhân;
 - Tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 10 tập thể;
 - Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 15 cá nhân.
 - Danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”: 09 cá nhân;
 - Phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”: 64 mẹ;
 - Truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”: 497 mẹ;
- Đã trình Chủ tịch nước tặng thưởng (đang đợi Quyết định):
- + Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống pháp” cho: 02 tập thể, 02 cá nhân.
 - + Huân chương Lao động hạng Nhì: 01 tập thể;
 - + Huân chương Lao động hạng Ba: 01 tập thể, 01 cá nhân.

*** Cấp tỉnh:**

- Cờ thi đua xuất sắc: 58 tập thể;
- Công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”: 73 tập thể;
- Công nhận cơ quan đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh: 35 tập thể;
- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: 222 tập thể, 340 cá nhân;
- Tặng Cúp Phó Hiến cho 10 doanh nghiệp tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh;
- Tặng Kỷ niệm chương Phó Hiến: 10 cá nhân;

5.2. Công tác khen thưởng kháng chiến.

- Công tác khen thưởng Kháng chiến tiếp tục được quan tâm giải quyết, Chủ tịch nước đã ra Quyết định:

*** Truy tặng:**

- Huân, Huy chương chống Pháp:
 - + Huy chương kháng chiến hạng Nhì: 02 cá nhân;
 - + Huân chương kháng chiến hạng Ba: 01 cá nhân.
- Huân, Huy chương chống Mỹ:
 - + Huy chương kháng chiến hạng Nhất: 02 cá nhân;
 - + Huy chương kháng chiến hạng Nhì: 02 cá nhân;
 - + Huân chương kháng chiến hạng Nhì: 03 cá nhân;
 - + Huân chương kháng chiến hạng Ba: 06 cá nhân.

* Tặng Huân, Huy chương chống Mỹ:

- Huy chương hạng Nhất: 70 cá nhân;
- Huy chương hạng Nhì: 134 cá nhân;
- Huân chương kháng chiến hạng Nhì: 03 cá nhân;
- Huân chương kháng chiến hạng Ba: 36 cá nhân.

5.3. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại:

Trong 6 tháng đầu năm đã trả lời 09 đơn thư khiếu nại của cá nhân kịp thời, đúng chế độ chính sách; không để tình trạng đơn thư vượt cấp kéo dài.

III. Đánh giá tổng quát, nguyên nhân

1. Đánh giá chung

Công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2014 của tỉnh đã được triển khai đồng bộ và sâu rộng, đặc biệt là các phong trào thi đua đều gắn liền với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các phong trào thi đua được đẩy mạnh, đặc biệt là phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được phát triển đều khắp ở tất cả các địa phương; nhiều cơ quan, đơn vị có biện pháp chỉ đạo, triển khai tích cực đã tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động và được nhân dân đồng tình, tích cực hưởng ứng góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Các hình thức khen thưởng đột xuất, khen chuyên đề, khen tập thể nhỏ và các cá nhân lao động trực tiếp đã được các cấp, các ngành chú trọng và quan tâm; tỷ lệ khen thưởng cho người trực tiếp lao động sản xuất ngày càng được nâng lên.

2. Những tồn tại và nguyên nhân

2.1. Tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm còn một số tồn tại, hạn chế là:

- Công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện phong trào thi đua ở các đơn vị, địa phương chưa được thực hiện thường xuyên.
- Hiệu quả hoạt động của một số cơ quan, bộ phận giúp việc cho Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp chưa cao.
- Phong trào thi đua được phát động, song một số đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện chưa sâu rộng; hình thức thi đua chưa thực sự phong phú và đa dạng.
- Một số địa phương, đơn vị chưa coi trọng khen thưởng cho cá nhân là những người trực tiếp công tác, lao động và sản xuất.
- Công tác xây dựng điển hình tiên tiến tuy đã được quan tâm triển khai thực hiện song chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

2.2. Nguyên nhân

- Một số địa phương, cơ quan, đơn vị, chủ yếu là cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

- Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp, các ngành chủ yếu kiêm nhiệm, thay đổi không ổn định dẫn đến hiệu quả tham mưu chưa đáp ứng với yêu cầu.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THI ĐUA , KHEN THƯỞNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014

6 tháng cuối năm, kinh tế cả nước và của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng là tiếp tục tập trung vào động viên sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2014 theo kế hoạch đã đề ra.

1. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) do Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

2. Tiếp tục tổ chức chỉ đạo và thực hiện tốt Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”.

3. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Triển khai tổ chức thực hiện sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh, gắn phong trào với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

4. Tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tổ chức các phong trào thi đua và đẩy mạnh công tác khen thưởng. Gắn việc triển khai, thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tạo được sự chuyển biến rõ nét về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính ở mỗi cơ quan, đơn vị và từng cá nhân. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải trở thành ý thức tự giác, việc làm thường xuyên ở mỗi cấp, mỗi ngành và toàn xã hội.

5. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong công tác thi đua khen thưởng, gắn việc xây dựng tổ chức vững mạnh với việc phát huy đồng bộ, mạnh mẽ vai trò của mặt trận, các đoàn thể nhân dân nhằm động viên, thu hút các tầng lớp nhân dân vào các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh.

6. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ XI khóa XIII ngày 16/11/2013.

7. Chỉ đạo thực hiện tốt việc xét duyệt, đề nghị các cấp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014 và đạt thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác. Triển khai hướng dẫn các ngành, đơn vị, địa phương bình xét, xếp loại thi đua, đề nghị khen thưởng thành tích trong công tác, tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2014.

8. Tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

9. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ IX.

10. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp; tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trong tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, thắc mắc của tổ chức, công dân về công tác thi, đua khen thưởng; tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các văn bản pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng đến các đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

11. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng nhất là trong công tác quản lý hồ sơ khen thưởng.

Trên đây là kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh Hưng Yên 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tỉnh Hưng Yên mong muốn nhận được sự quan tâm của Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương và sự phối hợp có hiệu quả của các tỉnh thành viên Cụm Thi đua 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua của tỉnh đạt kết quả tốt hơn và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên năm 2014.

Nơi nhận:

- Hội đồng TĐKT TW (đề b/c);
- Ban TĐKT TW (đề b/c);
- UBND tỉnh Thái Bình (đơn vị Cụm trưởng Cụm TĐ);
- Ban TĐKT, Sở Nội vụ Thái Bình;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- TT Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Ban TĐKT - Sở Nội vụ;
- CV:TĐKT^M;
- Lưu.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Xuân Thoi